

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้
 ชื่อผู้เขียน นางสาวพรพรรณ ลิ้มปิติ
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พศิน แต่งจวง ประธานกรรมการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
 อาจารย์ วิสุทธิ์ วานิช กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและการถ่ายทอดความเชื่อ ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลในหลายลักษณะผสมผสานกัน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การสังเกต การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และรวบรวมจากเอกสาร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ นำเสนอในเชิงบรรยาย

ประชากรที่ศึกษาเป็นชาวบ้านในชุมชนกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นชาวบ้านที่มีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนที่ได้อพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาอาศัยในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และมีภาษาที่ใช้เป็นของตนเอง

การศึกษาค้นพบว่า ความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนกะทู้ จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีปฏิบัติ และพิธีกรรมในชีวิตประจำวัน ในรอบปีหนึ่ง ๆ ในรอบชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง พุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า การบูชาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณบรรพบุรุษ ภูติ ผี ต่าง ๆ เครื่องราง ของขลัง คาถา อาคม ไชยคาถา ฤกษ์ยาม โหราศาสตร์ เคล็ด นรก สวรรค์ ยาสมุนไพร และการทำมาหากิน อาชีพ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ได้มีผลสนองตอบให้กับคนในชุมชนทั้งในด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ

สำหรับการถ่ายทอดความเชื่อของคนในชุมชน เป็นการถ่ายทอดที่มีความต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอด ประกอบไปด้วยการมีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เดียวกัน การเรียนรู้ การประกอบพิธีกรรม การตั้งบ้านเรือน การกล่อมเกลาภายในสังคม จากตัวแทนของสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน กลุ่มอาชีพ ตัวแทนศาสนา

และสื่อมวลชน ด้วยวิธีการถ่ายทอดที่มีลักษณะของการถ่ายทอดทั้งทางตรง และทางอ้อม ทำให้ความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนยังคงปรากฏอยู่ในชุมชนจนกระทั่งปัจจุบันนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University